



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. คำรับรองระหว่าง

นางสาวฉวี วงศประสิทธิ์พร

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์

ผู้รับคำรับรอง

รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ

รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)

และ

นายชุมลาก เตชะเสน

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร ประกอบท้ายคำรับรองนี้
๔. ข้าพเจ้า นางสาวฉวี วงศประสิทธิ์พร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ รักษาการแทน รองเลขาธิการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายชุมลาก เตชะเสน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบ ท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายชุมลาก เตชะเสน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
๕. ข้าพเจ้า นายชุมลาก เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ รักษาการแทน รองเลขาธิการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตาม เป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจในคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญ

(นางสาวฉวี วงศประสิทธิ์พร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ รักษาการแทน
รองเลขาธิการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)

๓๐ / ม.ค. / ๖๖

(นายชุมลาก เตชะเสน)

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

๓๐ / ม.ค. / ๖๖

ตัวชี้วัดระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก	ความเชื่อมโยง					
			ยุทธศาสตร์	ม.44	ประเมินผู้บริหารองค์การ	แผนพัฒนาองค์การ	พ.ร.บ.งบประมาณ	ภารกิจหลัก
.....กองการต่างประเทศ.....								
1	กกด 001 ระดับความสำเร็จของการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในประเทศไทย ภายใต้เงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการแม่ข่าย	15	✓					หมายเหตุ : ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักหน่วยงานสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้
2	กกด 002 ระดับความสำเร็จของการเจรจาและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	15	✓	✓				
3	กกด. 003 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้ำของ MRC สู่ประเทศสมาชิก	10		✓			✓	
4	กกด. 004 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขง	10	✓				✓	
5	กกด. 005 จำนวนแผนงานที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน	10	✓				✓	
6	กกด 006 ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพในการดำเนินการกิจด้านการต่างประเทศ	10	✓					
8	สทนช. 001 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	10	✓					
9	สทนช. 002 ร้อยละความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทนช.	10	✓					
10	สทนช. 003 ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	10	✓	✓				
	รวม	100						



รายละเอียดตัวชี้วัดกองการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัด : กกต.001 ระดับความสำเร็จของการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในประเทศไทย
ภายใต้เงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการแม่โขง

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ 15

คำอธิบาย :

รัฐบาลประเทศไทยมีพันธกรณีต้องจ่ายเงินสนับสนุนประจำปีแก่คณะกรรมการแม่โขง (Mekong River Commission: MRC) ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง อย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2538 เพื่อจ่ายให้แก่ MRC สำหรับใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมถึงทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องในลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศภาคีสมาชิก 4 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการฯ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมถึงทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในลุ่มแม่น้ำโขงดังกล่าวข้างต้นเป็นรูปธรรม สนองตอบต่อเจตนารมณ์ตามพันธกรณีได้ครบถ้วน จึงได้มีการ กำหนดแผนงาน/โครงการความร่วมมือต่างๆ โดยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ถูกระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 - 2566 (The MRC Multiyear work plan 2022 – 2023) ได้แก่ การศึกษาวิจัย การจัดเวทีหารือ และเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น โดยครอบคลุมการดำเนินงาน ของแต่ละส่วนงานภายใต้สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่โขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) คือ Administrative Division & Office of CEO (AD & OCEO) Planning Division (PD) Technical Division (TD) และ Environmental Division (ED)

เงื่อนไข : แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งดำเนินการโดยประเทศไทย

สูตรการคำนวณ : ไม่มี

ระดับคะแนน :

ระดับที่ 1: ศึกษา รวบรวม จำแนกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 - 2566

ระดับที่ 2: ประชุมหารือร่วมกับ MRCS และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปี พ.ศ. 2565 และพิจารณาความต่อเนื่องของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566

ระดับที่ 3: มีการประสานงานเพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 - 2566

ระดับที่ 4: มีการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 - 2566

ระดับที่ 5: มีผลลัพธ์จากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 - 2566 เช่น เอกสารทางวิชาการ สรุปผลการหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือสรุปการดำเนินงาน



เกณฑ์การให้คะแนน :

เป้าหมายขั้นต้น (50%)	เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75%)	เป้าหมายขั้นสูง (100%)
<p>ระดับที่ 1 : ศึกษา รวบรวม จำแนก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 - 2566</p> <p>ระดับที่ 2 : ประชุมหารือร่วมกับ MRCS และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปี พ.ศ. 2565 และพิจารณาความ ต่อเนื่องของการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566</p>	<p>ระดับที่ 3 : มีการประสานงาน เพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน พ.ศ. 2565 - 2566</p> <p>ระดับที่ 4 : ดำเนินแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 - 2566</p>	<p>ระดับที่ 5 : มีผลลัพธ์จากการ ดำเนินแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน พ.ศ. 2565 - 2566 เช่น เอกสารทางวิชาการ สรุปผล การหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ สรุปการดำเนินงาน</p>

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
	2563	2564	2565
ระดับความสำเร็จของการดำเนินแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมในประเทศไทย ภายใต้เงินอุดหนุนแก่ คณะกรรมการแม่ข่าย	-	-	100

แหล่งข้อมูล: เอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน หนังสือราชการ และไฟล์เอกสาร เว็บไซต์ของ MRCS และ สททช. และผู้ประสานงานหลักของแต่ละส่วนงาน (AD&OCEO, PD, TD, ED National Coordinators)

วิธีการจัดเก็บข้อมูล: เข้าร่วมการประชุมหารือ สอบถาม รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ



**ตัวชี้วัด กกต. 002 : ระดับความสำเร็จของการเจรจาและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ**

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ 15

คำอธิบาย

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการ โดยกำหนดให้ข้อ 9 กองการต่างประเทศ มีภารกิจเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังนี้

(1) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท บทบาท และท่าทีของประเทศไทยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศ

(2) เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กรและสถาบันระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านน้ำ

(3) เป็นหน่วยงานกลางประสานและกำหนดบทบาทของหน่วยงานปฏิบัติในการดำเนินความร่วมมือการประชุมเจรจา และการจัดทำความตกลงด้านทรัพยากรน้ำกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

โดยในปีงบประมาณ 2565 มีการดำเนินงานตามภารกิจ ดังนี้

(1) โครงการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบทวิภาคี พหุภาคี องค์กรระหว่างประเทศและเครือข่ายทางวิชาการระหว่างประเทศ

(2) โครงการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งเป็นภารกิจภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเพื่อความยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 3.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ

เงื่อนไข ไม่มี

สูตรการคำนวณ ไม่มี

ระดับคะแนน :

ระดับที่ 1 : วิเคราะห์ จัดทำ เสนอแนะท่าทีประเทศไทยในการเจรจาหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือด้านน้ำระหว่างประเทศ

ระดับที่ 2 : เข้าร่วมประชุม เสร็จหารือ

ระดับที่ 3 : การดำเนินการตามผลลัพธ์การประชุม เสร็จหารือ

ระดับที่ 4 : บูรณาการและกำหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงานปฏิบัติภายใต้โครงการความร่วมมือ

ระดับที่ 5 : บริหารจัดการโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ



เกณฑ์การให้คะแนน :

เป้าหมายขั้นต้น (50%)	เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75%)	เป้าหมายขั้นสูง (100%)
ระดับที่ 1 : วิเคราะห์ จัดทำ เสนอแนะทำที่ประเทศไทยในการ เจรจาหรือเพื่อจัดทำความร่วมมือ ด้านน้ำระหว่างประเทศ ระดับที่ 2 : เข้าร่วมประชุม เสรจา หารือ	ระดับที่ 3 : การดำเนินการตาม ผลลัพธ์การประชุม เสรจา หรือ ระดับที่ 4 : บูรณาการและ กำหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงาน ปฏิบัติภายใต้โครงการความ ร่วมมือ	ระดับที่ 5 : บริหารจัดการ โครงการความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
	2563	2564	2565
ระดับความสำเร็จของการเจรจาและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	100	100

แหล่งข้อมูล แผนและรายงานการดำเนินงานภายใต้ภารกิจ และเว็บเพจของ กองการต่างประเทศ

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ผลการดำเนินงานรายโครงการและกิจกรรม

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการกลุ่มเจรจาคือร่วมมือระหว่างประเทศ



ชื่อตัวชี้วัด : กกต. 003 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ
ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้ำของ MRC
สู่ประเทศสมาชิก

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ 10

คำอธิบาย :

- การพิจารณาผลสำเร็จของการดำเนินงาน จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้
- การให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
 - ระดับที่ 1 ผู้บริหารอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดภายในปีงบประมาณ
 - ระดับที่ 2 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - ระดับที่ 3 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - ระดับที่ 4 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จเกินวันที่ 30 กันยายน 2566
 - ระดับที่ 5 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

เกณฑ์การให้คะแนน :

เป้าหมายขั้นต้น (50%)	เป้าหมายมาตรฐาน (75%)	เป้าหมายขั้นสูง (100%)
<p>ระดับที่ 1 : ผู้บริหารอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดภายในปีงบประมาณ</p> <p>ระดับที่ 2 : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>ระดับที่ 4 : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จเกินวันที่ 30 กันยายน 2566</p>	<p>ระดับที่ 5 : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566</p>



เป้าหมายขั้นต้น (50%)	เป้าหมายมาตรฐาน (75%)	เป้าหมายขั้นสูง (100%)
ระดับที่ 3 : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี		

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย / ผลการดำเนินงาน		
		2563	2564	2565
ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	- / -	- / -	90 / -

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้ำของ MRC สู่ประเทศสมาชิก
 - จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับในปี 25664,000,000.....บาท
 - จำนวนเงินงบประมาณตามแผนบาท
 - จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายสะสมบาท
 - สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน คือ

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงาน :

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้ำของ MRC สู่ประเทศสมาชิก

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและโครงการ กองการต่างประเทศ



ชื่อตัวชี้วัด : กกต. 004 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัด
ริมน้ำโขง

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ 10

คำอธิบาย :

- การพิจารณาผลสำเร็จของการดำเนินงาน จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้
- การให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
 - ระดับที่ 1 ผู้บริหารอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดภายในปีงบประมาณ
 - ระดับที่ 2 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - ระดับที่ 3 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - ระดับที่ 4 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จเกินวันที่ 30 กันยายน 2566
 - ระดับที่ 5 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

เกณฑ์การให้คะแนน :

เป้าหมายขั้นต่ำ (50%)	เป้าหมายมาตรฐาน (75%)	เป้าหมายขั้นสูง (100%)
ระดับที่ 1 : ผู้บริหารอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดภายในปีงบประมาณ ระดับที่ 2 : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ระดับที่ 4 : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จเกินวันที่ 30 กันยายน 2566	ระดับที่ 5 : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566



เป้าหมายขั้นต้น (50%)	เป้าหมายมาตรฐาน (75%)	เป้าหมายขั้นสูง (100%)
ระดับที่ 3 : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี		

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย / ผลการดำเนินงาน		
		2563	2564	2565
ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	- / -	- / -	90 / -

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- (1) จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับในปี 25661,000,000.....บาท
- (2) จำนวนเงินงบประมาณตามสัญญาบาท
- (3) จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายสะสมบาท
- (4) สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงาน :

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กองการต่างประเทศ



ชื่อตัวชี้วัด : กกต. 005 จำนวนแผนงานที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ 10

คำอธิบาย :

- การพิจารณาผลสำเร็จของการดำเนินงาน จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้

- การให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระดับที่ 2 ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระดับที่ 3 ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระดับที่ 4 ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จเกินวันที่ 30 กันยายน 2566

ระดับที่ 5 ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

เกณฑ์การให้คะแนน :

เป้าหมายขั้นต่ำ (50%)	เป้าหมายมาตรฐาน (75%)	เป้าหมายขั้นสูง (100%)
ระดับที่ 1 : ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ระดับที่ 4 : ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จเกินวันที่ 30 กันยายน 2566	ระดับที่ 5 : ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
ระดับที่ 2 : ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี		



เป้าหมายขั้นต้น (50%)	เป้าหมายมาตรฐาน (75%)	เป้าหมายขั้นสูง (100%)
ระดับที่ 3 : ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดไว้ และเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี		

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย / ผลการดำเนินงาน		
		2563	2564	2565
จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ	เรื่อง	13 / -	16 /3	3 /1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- (1) จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับในปี 25663,500,000.....บาท
- (2) จำนวนเงินงบประมาณตามสัญญาบาท
- (3) จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายสะสมบาท
- (4) สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงาน :

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กองการต่างประเทศ



**ตัวชี้วัด กกต. 006 ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพในการดำเนินการกิจ
ด้านการต่างประเทศ**

หน่วยวัด : ร้อยละ
น้ำหนัก : ร้อยละ 10

คำอธิบาย

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการ โดยกำหนดให้ข้อ 9 กองการต่างประเทศ มีภารกิจดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ และจัดทำแผนงานสนับสนุนการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรและการดำเนินการกิจด้านการต่างประเทศ โดยการพัฒนาศักยภาพของ สททช. ให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย ดังนั้น การจัดการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรของ สททช. จึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน

การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากร จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติโดยในปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับงบประมาณ ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการดำเนินการกิจด้านการต่างประเทศ โดยปี 2566 มีเป้าหมายพัฒนาความรู้ความสามารถและความชำนาญให้แก่บุคลากรในการดำเนินการกิจด้านการต่างประเทศ ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 75

เงื่อนไข ไม่มี

สูตรการคำนวณ ไม่มี

ระดับคะแนน :

- ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ ในการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพในการดำเนินการกิจด้านการต่างประเทศ
- ระดับที่ 2 : จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณในการพัฒนาองค์กร/เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการกิจด้านการต่างประเทศ
- ระดับที่ 3 : ประสานงานและออกแบบหลักสูตรในการดำเนินการ ดำเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติการดำเนินการ
- ระดับที่ 4 : ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรตามภารกิจด้านการต่างประเทศ
- ระดับที่ 5 : ประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรในการดำเนินการกิจด้านการต่างประเทศ



เกณฑ์การให้คะแนน

เป้าหมายขั้นต้น (50%)	เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75%)	เป้าหมายขั้นสูง (100%)
ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการในการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพในการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศ ระดับที่ 2 : จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณในการพัฒนาองค์กร/เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศ	ระดับที่ 3 : ประสานงานและออกแบบหลักสูตรในการดำเนินการดำเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติการดำเนินการ ระดับที่ 4 : ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรตามภารกิจด้านการต่างประเทศ	ระดับที่ 5 : ประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรในการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
	2563	2564	2565
ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพในการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศ	-	100	75

แหล่งข้อมูล แผนและรายงานการดำเนินงานภายใต้ภารกิจ และเว็บเพจของ กองการต่างประเทศ

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การประเมินผลการดำเนินงานผ่านแบบประเมินผลออนไลน์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางสาวปิยะชนก อีสโร นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
2. นายทศพร ชุนจันทวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ



ชื่อตัวชี้วัดรวม : สททช.001 : ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ 10

คำอธิบาย :

- การพิจารณาผลสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะใช้สัดส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ โดยไม่รวมเงินงบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ โดยจะใช้ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นหลัก

- การให้คะแนน จะพิจารณาผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 และหากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

เงื่อนไข : ในการจัดทำรายงานผลใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ให้จำแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการเบิกจ่ายสะสม และผลการทำข้อผูกพันตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

เกณฑ์การให้คะแนน :

เป้าหมายขั้นต่ำ (50%)	เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75%)	เป้าหมายขั้นสูง (100%)
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ สททช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ สททช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ไม่เกินร้อยละ 5	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ สททช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด



ตารางและสูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เปิดจ่าย} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรร}}$$

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		2563	2564	2565
ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	97.96	96.12	98.36

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

- ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรรทั้งหมด โดยให้รายงานผลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 เป็นประจำทุกเดือน

- ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นายชยันต์ เมืองสง)

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการทุกสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม



ชื่อตัวชี้วัดรวม : สททช.002 : ร้อยละความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สททช.

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : 10

คำอธิบาย : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ

เงื่อนไข : ในระยะที่สอง (พ.ศ. 2566 - 2570) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน :

เป้าหมายขั้นต้น (50%)	เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75%)	เป้าหมายขั้นสูง (100%)
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป



รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		2563	2564	2565
ความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สททช.	ร้อยละ	81.28	90.62	90.20

- แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)
3. จากการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ สำรวจความคิดเห็นจากบุคลากรภายนอก (ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการทุกสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม



ชื่อตัวชี้วัดรวม : สทนช. 003 : ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

หน่วยวัด : คะแนน

น้ำหนัก : ร้อยละ 10

คำอธิบาย : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม ตามมาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งต้องมีการบริหารราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ เป็นการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยอย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยมีหลักการสำคัญ คือ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเป้าหมายให้ส่วนราชการมีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดีขึ้นจากคะแนนในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดกลุ่มส่วนราชการตามคะแนนผลการประเมินปี 2565 (เป้าหมายการเพิ่มคะแนนผลการประเมิน) ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่ม

เงื่อนไข : พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

เกณฑ์การให้คะแนน :

เป้าหมายขั้นต้น (50%)	เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75%)	เป้าหมายขั้นสูง (100%)
(ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่มที่ 3: 351-399 คะแนน)	$420.76 + 0.21\%(0.31) = 421.07$	$421.07 + 2\% (8.42) = 429.49$

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ผลการดำเนินงาน (คะแนน)	343.75	420.76	421.07



แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

จากการประเมินตนเองในระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งระดับในการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 มีดังนี้

(1) **ระดับพื้นฐาน (Basic)** มีผลประเมินเทียบเท่า 300 คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 300 คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการดำเนินงานในเรื่องสำคัญในทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการมีแนวคิดริเริ่มไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

(2) **ระดับก้าวหน้า (Advance)** มีผลประเมินเทียบเท่า 400 คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 400 คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการดำเนินการในเรื่องสำคัญในทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0

(3) **ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Sinificance)** มีผลประเมินเทียบเท่า 500 คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 500 คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการดำเนินการในเรื่องสำคัญในทุกหมวดอย่างครบถ้วนเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ จนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการบูรณาการไปยังทุกภาคส่วนจนเกิดการพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 จนเกิดผล

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการทุกสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม